

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ การท่องเที่ยวทะเลของผมนะครับ
ในสมัยผมยังเป็นเด็ก คือเรื่องมีอยู่ว่า ในตอนนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงสงครามต๋อดีเลย
เป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยนะครับ แล้วที่นี้เนี่ย เราก็อแพลนกันเป็นครอบครัวว่า
เราจะไปเที่ยวทะเลกันในปีนั้น ที่ที่ผมไป จะเป็นหัวหินนะครับ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
รู้สึกจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่นี้เนี่ย คุณพ่อจะเป็นคนขับรถให้เรา
แล้วเราต้องเดินทางจากเชียงใหม่ไปประจวบ ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆ
เราไม่สามารถขับรถภายในวันเดียวถึง เราต้องแวะพักที่กรุงเทพฯ ก่อน
แล้วก็นอนพักที่นั่นคืนหนึ่งก่อนจะออกเดินทางต่อไปนะครับ พอเราไปถึง
ตอนนั้นประมาณตอนเย็นแล้ว เพราะว่าจากกรุงเทพฯ ไปประจวบก็ยังไกลอยู่ดี
เราถึงกันตอนเย็น แล้วนักท่องเที่ยวไม่รู้มาจากไหน คือเข้าใจว่าเป็นช่วงไฮซีซั่น
แต่ว่ามันเยอะมากๆ เลย จนเราไม่มีโรงแรมที่จะพัก
คือปกติเราคาดหวังจะได้โรงแรมอยู่ติดกับชายหาด แต่ว่าคนมันเยอะ จองเต็มหมดแล้ว
เราก็เลยต้องไปหาโรงแรมที่อยู่ไกลจาก ชายหาด ประมาณสองกิโลมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิด
อีกปัญหาหนึ่งหลังจากที่เราได้โรงแรมแล้ว ก็คือ เราไม่สามารถเอารถขับเข้าไปที่ชายหาดได้
เพราะว่าคนมันเยอะ แล้วเราไม่มีที่จอดรถ เราก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปที่ชายหาด ซึ่งไกลมาก
แล้วผมก็ขี้เกียจเดินมากเลย แต่ว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ย ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลย
กลับรู้สึกตื่นเต้นมาก คือผมรู้สึกตื่นเต้นมาก
เพราะว่าเราได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักของนักท่องเที่ยว แล้วก็ เออ คนที่แน่นเต็มชายหาด
ที่นี้เนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ เราต้องหาโต๊ะ คือหาโต๊ะที่นั่งที่ชายหาดนะครับ หา หา หาเข้า
ผมไม่รู้ว่ราคาเท่าไรนะครับ แต่ว่า มันก็แพงอยู่เหมือนกัน พอเราได้โต๊ะปุ๊บ
เราก็เริ่มจากการสั่งอาหารก่อน อาหารที่นั่นจะเป็นอาหารประเภทอาหารทะเลนะครับ
แล้วก็อาจจะมีข้าวบ้าง แต่ที่ผมสั่งก็คือเป็นทะเลเผา ทะเลเผา ก็คือ
รวมทุกอย่างที่เป็นของทะเล เช่น กุ้ง ปู หอย อะไรยังงั้นนะครับ ปลาหมึก อะไซ่ ปลาหมึก
เอามาเต็มโต๊ะเลย แล้วเราก็สั่งข้าวผัดมาจานใหญ่ๆ เพราะว่าคนไทยชอบกินข้าว
ถ้าไม่มีข้าวรู้สึกไม่อิ่มนะครับ ในวันนั้นเนี่ย คือเรานั่งกันเป็นครอบครัว แล้วก็พ่อผมก็ดื่มเปียร์
ชมบรรยากาศทะเล มีลมทะเลพัด ไอลมเย็นสบาย ผู้คนก็ลงเล่นน้ำทะเล
คือมันเป็นบรรยากาศที่สบายผ่อนคลายมากๆ แล้วผมเนี่ย อยากจะลองเล่นน้ำทะเลดู
ผมก็เลยชวนพ่อลงไปเล่นที่ชายหาด แต่ว่าที่แปลกก็คือ ใ้ที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ย
มันเป็นจุดที่มีแต่เปลือกหอย นึกออกไหมครับ คือมันไม่ใช่เป็นหาดละเอียดๆ

